

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DƯỢC HẬU GIANG

Bạn là người năng động, yêu nghề, chịu đón nhận thử thách?

Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn?

Một công việc mới trong một môi trường làm việc mới là một cơ hội mới và cũng là một thử thách mới. Cánh cửa việc làm tại **Dược Hậu Giang** đang mở ra để chào đón tất cả các bạn, đến với công ty chúng tôi môi trường làm việc "**chuyên nghiệp - năng động - hiện đại - thân thiện**", chế độ phúc lợi đãi ngộ tương xứng với năng lực.

Do nhu cầu phát triển hệ thống, chúng tôi đang tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự ở vị trí sau:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro	
Số lượng	05
Giới tính, độ tuổi	Nam/ Nữ, dưới 35 tuổi
Trình độ/ Yêu cầu	<p>± Chuyên viên Kiểm toán nội bộ:</p> <ul style="list-style-type: none">– Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán: Kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị và ngành kinh tế khác liên quan;– Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo; hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại Công ty hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.– Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng (word, excel, powerpoint ..);– Tiếng Anh tối thiểu: VSTEP B1/TOEIC 450/TOEFL 45 iBT/IELTS 4.5 ,.. (ưu tiên Tiếng anh giao tiếp lưu loát). <p>± Chuyên viên Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro:</p> <ul style="list-style-type: none">– Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị, luật và ngành khác liên quan;– Ưu tiên có kinh nghiệm về công việc liên quan hệ thống KSNB và Quản lý rủi ro;– Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng (word, excel, powerpoint ..);– Tiếng Anh tối thiểu: VSTEP B1/TOEIC 450/TOEFL 45 iBT/IELTS 4.5 ,.. (ưu tiên Tiếng anh giao tiếp lưu loát).
Mô tả công việc	<p>1. Chuyên viên Kiểm toán nội bộ</p> <p>Thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch hoặc các đợt kiểm toán riêng biệt theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc Trưởng đơn vị, đảm bảo:</p> <ul style="list-style-type: none">– Thực hiện tuân thủ đúng theo Sổ tay KTNB;– Thực hiện theo đúng chương trình làm việc và đúng với phạm vi công việc

	<p>kiểm toán bao gồm kiểm toán các yếu tố hoạt động, tài chính, quy định và/hoặc kỹ thuật;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Đạt được mục tiêu kiểm toán đã đề ra theo kế hoạch trong phạm vi phân công; – Và thực hiện các yêu cầu khác từ Trường đơn vị. <p>2. Chuyên viên KSNB và QLRR</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nghiên cứu, xây dựng, chuẩn hóa quy trình, quy định; – Rà soát tính hiệu lực, hiệu quả về vận hành quy trình, quy định; – Quản lý khung quy trình tổng thể; – Quản lý, xây dựng và cập nhật danh mục rủi ro và thực hiện cơ chế giám sát, đánh giá định kỳ/đột xuất các rủi ro theo phạm vi được phân công.
Quyền lợi	<ul style="list-style-type: none"> – Thu nhập bao gồm: Lương theo vị trí, thưởng Quý khi đạt KPI, thưởng và các phúc lợi khác theo chính sách Công ty – Chế độ công tác theo quy định (chi phí đi lại, điện thoại,) – Chế độ BHXH - BHYT – BHTN theo quy định của nhà nước – Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

☒ Cách thức nộp hồ sơ:

❖ Nộp hồ sơ online: đăng ký tài khoản và vị trí ứng tuyển trong mục Tuyển dụng của DHG Pharma.

❖ Gửi mail CV ứng tuyển theo địa chỉ mail: tuyendung@dhgpharma.com.vn

❖ Hoặc gửi Hồ sơ gửi trực tiếp về địa chỉ:

Phòng Nhân Sự – Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ – P. An Hòa - Q. Ninh Kiều – TP.Cần Thơ

❖ Thời gian nộp hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2019.

❖ Chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu.

Trưởng phòng Nhân sự

Trưởng Phòng KSNB

Cần Thơ, ngày 05/09/2019

Phụ trách BP tuyển dụng



Ông Thanh Kiên

Nguyễn Thị Trúc Ly

Phan Vũ Anh Ngọc